



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย โทร. (๘๑) ๓๐๑๕ - ๑๗, ๓๙๑๕ - ๑๖, ๓๐๓๔

ที่ อว ๖๗.๐๑/๑๔๕๐

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ประกาศผลการทาบทามผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการ
และกำหนดการแถลงแนวทางการบริหารวิทยาลัยฯ ของผู้ตอบรับการทาบทาม

เรียน ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการ

ตามที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการได้ดำเนินการทาบทามผู้มีคุณสมบัติ
เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการ โดยกำหนดให้ตอบรับการทาบทามภายในวันที่
๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ ครบกำหนดระยะเวลาตอบรับการทาบทามแล้ว ปรากฏว่า มีผู้ตอบรับการทาบทาม คือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยกฤต อัครธิตานนท์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.อัญญา ดิษฐานนท์

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้กำหนดจัดการแถลงแนวทางการบริหารวิทยาลัยนวัตกรรมการของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยกฤต อัครธิตานนท์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.อัญญา ดิษฐานนท์ ผู้ตอบรับ
การทาบทาม ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้อง ๕๐๘ ชั้น ๕ อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมการ
มธ. ท่าพระจันทร์ และโดยระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams) จึงขอเชิญชวน
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการได้เข้ารับฟังการแถลงแนวทางการบริหาร
วิทยาลัยฯ ในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน พร้อมนี้ขอจัดส่งประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ ๓ มาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สุภัทรกุล)

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ



ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม

ฉบับที่ ๓

เรื่อง รายงานผลการทาบทามผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม

ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการทาบทามผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม โดยกำหนดให้ตอบรับการทาบทามภายในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ ระยะเวลาการตอบรับการทาบทามได้ครบกำหนดแล้ว ปรากฏว่า มีผู้ตอบรับการทาบทามจำนวน ๒ คน คือ

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยภฤต อัครวิธานนท์
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.อัญญา ดิษฐานนท์

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้กำหนดให้มีการแถลงแนวทางการบริหารวิทยาลัยฯ ของผู้ตอบรับการทาบทามต่อคณะกรรมการสรรหาฯ และเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมเข้ารับฟังการแถลงแนวทางการบริหารวิทยาลัยฯ ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้อง ๕๐๘ ชั้น ๕ อาคารวิทยาลัยนวัตกรรม มธ. ท่าพระจันทร์ และโดยระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams) ในโอกาสที่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาของวิทยาลัยฯ สามารถตั้งคำถามและเสนอความคิดเห็นกับผู้ตอบรับการทาบทามได้ด้วย

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สุภัทรกุล)
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ